

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีระดับสถานภาพของการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และศึกษาปัญหา และข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามบทบาทของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนกองคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก่อนนำไปทดลองใช้ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ถึงกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งหนังสือแนะนำตัว โดยได้ข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมดครบสมบูรณ์ทั้ง 90 ชุด แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้ F-test (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย การดำเนินงานตามบทบาทของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 90 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 30.33 รองลงมาคือนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา มีระดับเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 16.70

2. การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า การดำเนินงานตามบทบาทของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ด้าน โดยเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินที่สาธารณะและกำจัดขยะมูลฝอย รองลงมาคือด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ตามความคิดเห็นของ นายกองการบริหารส่วนตำบล รองนายกองการบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง และหน้าส่วนโยธา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม คืองบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถสร้างถนนที่ได้มาตรฐานได้ทันตามความต้องการและความเดือดร้อนเท่าที่ควร ขาดการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ของกลุ่มสตรี รองลงมาคือไม่สามารถจัดหาที่ดินทิ้งขยะเพิ่มได้ งบประมาณด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์คนชราและเด็กมีจำนวนน้อยขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และงบประมาณด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจำนวนจำกัด

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้วิจัยนำมาอภิปราย ดังนี้

1. การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่าการดำเนินงานตามบทบาทของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ปัจจุบันเป็นตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทจริงในการส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีบทบาทจริงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง แต่มีบทบาทจริงด้านสังคม และด้านการเมืองการบริหาร อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับสามิตร ศรีฤกษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีวุฒิปริญญาตรี และมีเวลารับราชการระหว่าง 5-6 ปี ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในระดับมาก สอดคล้องกับอัจฉรา ปฐวีกิจจานุกูล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งในตำแหน่งรองนายก และตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน โยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับอนงค์นาด จูทางกูร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสถานภาพของการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวม และเป็นรายด้าน คือ ด้านการจัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินที่สาธารณะและ กำจัดขยะมูลฝอย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ และด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการป้องกันและระดับ โรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับไพฑูริย์ เพ็ญจันทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพศหญิง มีความ คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง บทบาทจริงตามกฎหมายกำหนด และบทบาทที่ประชาชน คาดหวังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มากกว่าบุคลากรเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่บุคลากรที่มีตำแหน่ง แตกต่างกัน และมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทดังกล่าวไม่แตกต่าง กันสอดคล้องกับสามิตร ศรีฤกษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ ของบุคลากรที่แตกต่างกัน อายุการทำงานที่แตกต่างกันทำให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่มากกว่ากันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับพรพนา เกศรินทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุม ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษา พบว่า สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแตกต่างกัน มีการปฏิบัติจริง ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้น้อย เพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถนำไปจัดสร้างถนนให้มีมาตรฐานในการสัญจรไปมาได้

1.2 รัฐควรรให้การสนับสนุนครูฝึกอาชีพของกลุ่มสตรีในแต่ละหน่วยงานให้มีความเพียงพอและเป็นกลุ่มฝึกอาชีพประจำในแต่ละแห่ง

1.3 รัฐควรจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภออื่นๆ

2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจหรือปัญหาในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY